

Số: 05 /BC-BHXH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri sau kỳ họp thứ 9

Bù Đăng, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Bù Đăng

Thực hiện Công văn số 178/UBND-TH ngày 26/01/2024 của UBND huyện Bù Đăng về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND huyện khóa VII.

1. Cử tri Trần Văn Anh- Thôn 6, xã Đoàn Kết phản ánh:

Thời gian qua tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện thiếu thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Sau khi khám bệnh tại Trung tâm y tế xong thì bệnh nhân được các bác sĩ kê toa ra các nhà thuốc để mua và không được BHXH thanh toán lại. Vậy số tiền nhân dân mua BHYT thời gian qua được sử dụng vào mục đích gì. Đề nghị BHXH huyện công bố nguồn kinh phí trên để người tham gia BHYT biết.

Bảo hiểm xã hội huyện Bù Đăng trả lời như sau: Năm 2023 tại các cơ sở y tế công lập thiếu thuốc. UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở y tế đấu thầu thuốc nhưng trong quá trình thực hiện chưa có kết quả đấu thầu kịp thời.

Số tiền nhân dân mua BHYT thời gian qua sử dụng vào mục đích khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT (ngoài chi phí thuốc còn có làm Cận lâm sàng, tiền ngày giường).

Nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2023 sau khi quyết toán năm còn dư phân bổ về Trung ương.

Cử tri Trần Anh Lục – Thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:

Các trường học mua BHYT đạt 100%, nhưng thời gian qua, người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện lại không được cấp thuốc. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành y tế sớm khắc phục tình trạng trên để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người tham gia BHYT.

Bảo hiểm xã hội huyện Bù Đăng trả lời như sau: Năm 2024, các cơ sở y tế đã được mua thuốc theo kết quả đấu thầu thuốc của SYT tỉnh Bình Phước. Nguồn thuốc năm 2024 được sử dụng cho bệnh nhân BHYT.

Bảo hiểm xã hội huyện Bù Đăng kính báo cáo UBND huyện Bù Đăng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Trần Văn Anh và Trần Anh Lục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Anh